

## Bishop's House

31/2-4 Somboonkul Road  
Ratchaburi 70000, Thailand  
Tel. 0-3231-4728, 0-3232-5458  
Fax. 0-3232-3184



สำนักประมุขมิสซังคาทอลิก เขตราชบุรี  
31/2-4 อ.สมบูรณกุล อ.เมือง  
จ.ราชบุรี 70000  
โทรศัพท์ 0-3231-4728, 0-3232-5458  
โทรสาร 0-3232-3184

ที่ สร. 001/2021

### ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี เป็นสนามและฐานของการประกาศข่าวดีและพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสความรัก ความเมตตาของพระเจ้า ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน บนพื้นฐานของความเคารพในศักดิ์ศรีและความเสมอภาค ให้บรรดานักเรียนได้รับการพัฒนาเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ สามารถค้นพบกระแสเรียกที่พระเจ้าประทานให้พวกเขาแต่ละคน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์ของตน สังฆมณฑลราชบุรีจึงประกาศนโยบายมาตรฐานเพื่อการปกป้องคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ดังต่อไปนี้

1. การปกป้องและคุ้มครองนักเรียน เป็นมาตรการที่สถานศึกษาในสังกัดฯ ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เปี่ยมด้วยความรักและเอื้ออาทร ได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกมิติเต็มตามศักยภาพของเขา ที่สำคัญคือ นักเรียนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการล่วงละเมิดใด ๆ บุคลากรทุกคนจึงต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบนี้ ทั้งทางด้านวิชาชีพและทางจรรยาบรรณ และร่วมในวิถีปฏิบัติอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

2. การเฝ้าระวัง ปกป้อง และคุ้มครองนักเรียน ถือเป็นสิทธิความเป็นมนุษย์ที่ได้รับการรับรอง ตามข้อความเชื่อคาทอลิก ข้อเรียกร้องของพระศาสนจักร กฎบัตรของสหประชาชาติ และกฎหมายบ้านเมือง เพื่อให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดใด ๆ ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และทางเพศ รวมถึงปลอดภัยจากการถูกล่อลวงปล้นสะดม

3. มอบหมายให้ฝ่ายอบรมศึกษาฯ กำหนดและอธิบายประเภทและความหมายเชิงพฤติกรรมของการล่วงละเมิดด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรของแต่ละสถานศึกษาในสังกัดฯ เพื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้ จะได้สามารถดูแล สังเกต เฝ้าระวัง และแจ้งเหตุสงสัยหากเกิดการล่วงละเมิดนักเรียนได้อย่างถูกต้องและทันที่

4. มอบหมายให้ฝ่ายอบรมศึกษาฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษาต่อนักเรียน ทั้งด้านความปลอดภัย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศ การสัมผัสทางกายภาพ รวมถึงผ่านสื่อออนไลน์ บุคลากรในสถานศึกษาต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลา ทุกคนต้องใช้ดุลยพินิจด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันเป็นการส่งเสริมศักดิ์ศรีของทุกคนอยู่เสมอ

5. มอบหมายให้ฝ่ายอบรมศึกษาฯ กำหนดและบังคับใช้แนวทางการปฏิบัติเพื่อปกป้องคุ้มครองนักเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาและรับบุคลากรเข้ามาทำงานในสถานศึกษา รวมทั้งตรวจสอบ ประเมินบุคลากร และจัดให้บุคคลเหล่านั้นลงนามคำรับรองคำสัญญาในการปฏิบัติต่อนักเรียนก่อนเข้าร่วมงานกับสถานศึกษาในสังกัดฯ ด้วย

6. มอบหมายให้ฝ่ายอบรมศึกษาฯ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการล่วงละเมิดนักเรียน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน แจ้งเหตุ รายงาน และตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงข้อปฏิบัติหากมีการล่วงละเมิดเกิดขึ้น เพื่อการดูแลนักเรียนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ โดยหารือร่วมกับผู้ปกครอง ปรีกษาผู้เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงาน

## Bishop's House

31/2-4 Somboonkul Road  
Ratchaburi 70000, Thailand  
Tel. 0-3231-4728, 0-3232-5458  
Fax. 0-3232-3184



สำนักประมุขมิสซังคาทอลิก เขตราชบุรี  
31/2-4 ถ.สมบุญกุล อ.เมือง  
จ.ราชบุรี 70000  
โทรศัพท์ 0-3231-4728, 0-3232-5458  
โทรสาร 0-3232-3184

ภายนอกในกรณีจำเป็น สิ่งเหล่านี้ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว รอบคอบ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต้องเก็บรักษาเป็นความลับโดยเคร่งครัด และจะเปิดเผยเฉพาะแก่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษา และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีจำเป็นเท่านั้น หากการล่วงละเมิดเด็กเกี่ยวข้องกับบุคลากรของสถานศึกษา ต้องดำเนินการตามนโยบายหลักจริยธรรม และข้อบังคับทางวินัยของสถานศึกษาโดยเคร่งครัด

7. มอบหมายให้แต่ละสถานศึกษาในสังกัดฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียนระดับสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานหลัก มีภาระหน้าที่กำกับ ติดตาม และดำเนินการปกป้องคุ้มครองนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน คณะกรรมการนี้ขึ้นตรงและรายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา อีกทั้งขอคำปรึกษา การสนับสนุนช่วยเหลือในกรณีจำเป็นจากคณะกรรมการปกป้องและคุ้มครองนักเรียนของฝ่ายอบรมศึกษา และของสังฆมณฑลฯ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการพิจารณา สรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวขึ้นต่อไป

8. มอบหมายให้ผู้อำนวยการของแต่ละสถานศึกษาในสังกัดฯ มีหน้าที่รายงานการดำเนินงานในการปกป้องและคุ้มครองนักเรียน ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นวาระประจำปี และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนต้องทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัยซึ่งนโยบายในการปกป้องคุ้มครองของนักเรียนอย่างน้อยในทุก 3 ปีการศึกษา

นโยบายนี้ ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจากกรรมการอำนวยการฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี และได้รับการรับรองจากข้าพเจ้าในฐานะประมุขสังฆมณฑลราชบุรี โดยเริ่มบังคับใช้ วันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2021



ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2021

โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2021

ท.ส.น.

(พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ)  
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

(บาทหลวงอันตน สุชาติ แก้วเสนีย์)  
แชลเซลเลอร์